

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานโครงการ ร้อย ตชด. ๔๒๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ</b>		
๑	โครงการถวายความปลอดภัย		พงป.
๒	โครงการจัดข้าราชการตำรวจร่วมงานและสนับสนุนงานเทิดพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆ		ชกอส.
๓	โครงการสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกันการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสถาบัน		ศปก.๔๒๖
๔	โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์		กร.
๕	โครงการประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจฯ		กร./ศปก.๔๒๖
๖	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง		กร.
๗	โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนใน รร.ตชด.		กร./ศกร.
๘	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		กร./ศกร.
๙	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๘ โครงการ		กร./ศกร.
๑๐	โครงการศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ๔ กิจกรรม)		กร./ศกร.
๑๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ		กร.
๑๒	โครงการเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน		กร.
๑๓	โครงการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย		พงป.
๑๔	โครงการพัฒนา ด้านการข่าว		ขว.
๑๕	โครงการปฏิบัติการข่าวสาร(Information Opration : IO)		ขว.
๑๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดน		พงป.
๑๗	โครงการจัดกำลังอาวุธและยุทธโปกรณ์สนับสนุนแก้ไขปัญหอาชญากรรมและการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาใน ๔ อำเภอได้แก่ อ.นาทวีอ.เทพา,อ.สะบ้าย้อย, อ.จะนะ)		กบ.
๑๘	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกัก การป้องกันการก่อ ความไม่สงบ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมเรียกร้องตามแผนกรกฎ/ ๕๒ และ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘		ชกอส./พงป./กบ.
๑๙	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย		กร.
๒๐	โครงการฝึกอบรมและการบูรณาการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย		ชกอส.

	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความสะดวกธรรมชาติทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม		
๒๑	โครงการป้องกัน ยาเสพติด		ขว.
๒๒	โครงการสนับสนุนและพัฒนาครุฑตำรวจ D.A.R.E.		กร.
๒๓	โครงการสนับสนุนการบำบัดผู้ติดยาเสพติด		พยาบาล
๒๔	โครงการปราบปรามยาเสพติด		ขว./ขปข.
๒๕	โครงการจัดทำฐานข้อมูล/สถิติสถานการณ์ยาเสพติด		ขว.
๒๖	โครงการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง		ผงป./กร.
๒๗	โครงการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง		ผงป./ขป.ต่างด้าวฯ
๒๘	โครงการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		ผงป./กร.
๒๙	โครงการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		ผงป./ขป.ต่างด้าว ฯ
๓๐	โครงการป้องกัน การลักลอบค้าสินค้าหลบหนีศุลกากร		ผงป./กร.
๓๑	โครงการปราบปรามการลักลอบค้าสินค้าหลบหนีศุลกากร		ผงป./ขป.ต่างด้าวฯ
๓๒	โครงการป้องกันอาวุธปืน ผิดกฎหมาย อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด		ผงป./กร.
๓๓	โครงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด		ผงป./ขป.ต่างด้าวฯ
๓๔	โครงการป้องกัน การโจรกรรมรถยนต์และการลักลอบนำรถที่ถูกโจรกรรมข้ามแดน		ผงป./กร.
๓๕	โครงการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และการลักลอบนำรถที่ถูกโจรกรรมข้ามแดน		ผงป./ขป.ต่างด้าวฯ
๓๖	โครงการสนับสนุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		ผงป.
๓๗	โครงการพัฒนาติดตามประเมินผลระบบควบคุมติดตามสั่งการ (C <sup>4</sup> I) การปฏิบัติการกิจเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน		ผงป.
๓๘	โครงการพัฒนางานสื่อสารของ บข.ตชด.ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการสื่อสาร		ศปก./สารสนเทศ
๓๙	โครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตำรวจ ในการให้บริการประชาชน		ผงป.
๔๐	โครงการจัดตั้งจุดตรวจร่วมหรือตั้งจุดบริการประชาชนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		ผงป./จุดบริการ ปช.
๔๑	โครงการเตรียมความพร้อมการส่งกำลังทางอากาศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ		ผงป.
๔๒	โครงการเสริมความมั่นคงในชนบทที่หมู่บ้านในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชม ราชชนนี (สมบ.สว.)		กร.
๔๓	โครงการ รร.ตชด.		กร./ศกร.
๔๔	โครงการอบรมทบทวนครุฑตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี ๒๕๖๓		กร./ศกร.
๔๕	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน รร.ตชด.		กร./ศกร.

๔๖	โครงการสัมมนาครูใหญ่ รร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		กร./ศกร.
๔๗	โครงการจัดแข่งขันกีฬา รร.ตชด.ประจำปี ๒๕๖๓		กร./ศกร.
๔๘	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า รร.ตชด. (ตอน.)		กร./ศกร.
๔๙	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)		พยาบาล
๕๐	โครงการสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่ห่างไกลคมนาคม		พยาบาล/ศกร.
๕๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปี		พยาบาล
๕๒	โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ศปก.ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการกิจของหน่วย		ศปก./สารสนเทศ
๕๓	โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย		ศปก./สารสนเทศ
๕๔	โครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการติดต่อ สื่อสาร ให้บริการและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่าง ๆ		ศปก./ธกอส.
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน</b>		
๕๕	โครงการสร้างความร่วมมือและบูรณาการ ในการปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน		กร.
๕๖	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนมวลชนสัมพันธ์แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด		กร./ธกอส.
๕๗	โครงการปฏิบัติการด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติการกิจของหน่วย		กร.
๕๘	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนชายแดน เพื่อเสริมการปฏิบัติการกิจของหน่วย		กร./ขว.
๕๙	โครงการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) พบประชาชน		ผงป.
๖๐	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายชายแดน		กร./ศปก.
๖๑	โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ		กร.
๖๒	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลหรือเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลืองาน ของตำรวจตระเวนชายแดน		ธกอส.
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ</b>		
๖๓	โครงการ ๕ ส.(สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)		ธกอส.
๖๔	โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งและการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ		ธกอส.
๖๕	โครงการตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้ารับราชการตำรวจตระเวนชายแดน		ธกอส.
๖๖	โครงการประเมินผล เพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ		ธกอส.
๖๗	โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล		ธกอส.
๖๘	โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย		ธกอส.
๖๙	โครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจและครอบครัว		ธกอส.

๗๐	โครงการดูแลสิทธิกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายกรณีพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		ธกวส.
๗๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี		พยาบาล
๗๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน และครอบครัว		พยาบาล
๗๓	โครงการเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่มีความดันโลหิตสูงป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง		พยาบาล
๗๔	โครงการจัดระเบียบ คลังยาให้มีประสิทธิภาพ		พยาบาล
๗๕	โครงการปลูกฝังค่านิยมให้ข้าราชการตำรวจดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มัธยัสถ์ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”		ธกวส.
๗๖	โครงการกวดขันควบคุมกำกับดูแลติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยในการเสริมสร้างพัฒนาวิสัยตามแนวทางระเบียบ ก.ตร. ด้วยวิธีการสร้างและพัฒนา ให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย		ธกวส.
๗๗	โครงการป้องกันข้าราชการตำรวจไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด		ธกวส.
๗๘	โครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะ(Competency) กำลังพลให้ตรงกับสายงาน		ธกวส.
๗๙	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล ตชด.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		ผงป.
๘๐	โครงการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๓		ธกวส.
๘๑	โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		ธกวส.
๘๒	โครงการพัฒนาวิทยากรชุดมวลชนสัมพันธ์ของทุกหน่วยในสังกัดให้สามารถทำการฝึกให้กับตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจหน่วยอื่น เยาวชนและประชาชนได้อย่างดี		กร.
๘๓	โครงการฝึกอบรมการศึกษาระบบภาครัฐ วัฒนธรรม ภาษา กฎหมายระหว่างประเทศของประเทศในอาเซียน		ธกวส.
๘๔	โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น (MOU)		ธกวส./ศกร.
๘๕	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิธีการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		ผงป.
๘๖	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		ธกวส./ศกร.
๘๗	โครงการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจจากหน่วยรับตรวจ (ตส.)		กง.
๘๘	โครงการพัฒนาระบบงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์		ธกวส./ศกร.
๘๙	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี		ผงป.
๙๐	โครงการถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓		ผงป.
๙๑	โครงการติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓		ผงป.
๙๒	โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และ แผนปฏิบัติราชการ บข.ตชด.ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓		ผงป.
๙๓	โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง		ผงป.
๙๔	ประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)		ธกวส./ศกร.

๙๕	โครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของหน่วย		ผงป.
๙๖	โครงการปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในสังกัดในการใช้ทรัพย์สินสิ่งของหลวงอย่างประหยัดและคุ้มค่า		กบ.
๙๗	โครงการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการใช้งบประมาณทรัพย์สินและสิ่งของหลวงอย่างประหยัดและคุ้มค่า		กร.
๙๘	โครงการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัด กก.ตชต.๔๒		กง.
๙๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		กง.
๑๐๐	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนใหม่ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		กบ.
๑๐๑	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้		กบ.ศปก.
๑๐๒	โครงการสำรวจพื้นที่ในความครอบครองของหน่วยที่ถูกบุกรุกและดำเนินการทางกฎหมายของหน่วยในสังกัด กก.ตชต. ๔๒		กบ.
๑๐๓	โครงการขยายสัญญาเช่า หรือขอใช้พื้นที่ของหน่วยที่เช่าหรือขอใช้จากส่วนราชการอื่นซึ่งจะหมดสัญญาเช่าหรือขอใช้พื้นที่		กบ.
๑๐๔	โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม		ผงป.
๑๐๕	โครงการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของหน่วย		ผงป.
๑๐๖	โครงการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง		กบ.
๑๐๗	โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน		กบ.
๑๐๘	โครงการร่วมบูรณาการระบบการแจ้งเตือนภัยคุกคามและภัยพิบัติทางธรรมชาติแก่ประชาชนตามแนวชายแดน		กร./ผงป.
๑๐๙	โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference		ศปก./สารสนเทศ
๑๑๐	โครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ Internet โทรศัพท์มือถือพกพาหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพารูปแบบอื่น ๆ		ศปก./สารสนเทศ
๑๑๑	โครงการจัดทำรอบอัตรครุภัณฑ์ประจำหน่วย		กบ.
๑๑๒	โครงการแผนจัดหาครุภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามกรอบอัตรครุภัณฑ์		กบ.
๑๑๓	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานหน่วยและการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนให้ประชาชนได้รับรู้		กร.
๑๑๔	โครงการผลิตสื่อและพัฒนาแบบสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ของ ตชต.ให้ประชาชนและสาธารณชนทราบ		กร.
๑๑๕	โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาแกรม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ		กร./ศปก.
๑๑๖	โครงการประเมินผลการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ของ กก.ตชต.๔๒		กร./ศปก.


